

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ้ม ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน(Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ้ม ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

๑. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้บริการที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ้ม ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (Zip Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

๒. นอกจากนั้นเพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ้ม จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่หมายเลข (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน(browser Type) โดเมนเนม (Domain name) บันทึกหน้าเว็บ(web Page) ที่เว็บไซต์ของผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) และเว็บไซต์ที่ใช้เยี่ยมชมก่อนหน้านั้น

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ้ม ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้หรือดำเนินการใดๆตามที่ได้มีประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆหากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติตามหรือดำเนินการใดๆตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ้ม จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่เพื่อใช้ในการติดต่อการให้บริการ ประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่าน ในกิจการหรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น
2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ้ม ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ้ม ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
3. ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ้ม ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่นการจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์สถิติในกิจการหรือกิจกรรมของหน่วยงาน เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ้ม จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลบุคคลดังกล่าวไปใช้ในนอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหุ้ม

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อใดๆจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านรอกความจำนงดังกล่าว เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ทราบ

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น เลขหลังบัตรประชาชน เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม จึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วย การเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น การจัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSLX prototol) เป็นต้น

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม จึงขอแนะนำให้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ยืมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุงการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม